

ขึ้นมื๋นกับแรลลี่การกุศล AC NEWS Sweet Charity Rally



ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรม AC NEWS “Sweet Charity Rally” แรลลี่การกุศลครั้งที่2 ของ สำนักข่าวเอชี่นิวส์ ในสังกัด บริษัท แบรินดาเบิ้ล จำกัด เส้นทางกรุงเทพฯ-อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในช่วงวันเสาร์ที่ 9-10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยได้ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงาน ณ ลานหน้าอาคารประหยัดพลังงาน บริษัท เทสโก้ โลตัส สาขาศาลายา



นางสาวอัชฌา จิณณวาโส กรรมการผู้จัดการ บจก.แบรินดาเบิ้ล และ บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวเอชี่นิวส์ เปิดเผยว่า กิจกรรม “Sweet Charity Rally” นับเป็นกิจกรรมดี ๆ ช่วงปลายปีสำหรับผู้รักการเดินทาง ที่ได้ทั้งความสนุกสนานและความสุขกับการทำบุญในเวลาเดียวกัน เนื่องจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของการจัดงานครั้งนี้จะนำไปถ่ายชีวิตโค-กระบือ โดยจะมอบผ่านหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อให้ครอบครัวทหารได้นำไปใช้สำหรับทำการเกษตร (ห้ามฆ่า ห้ามขาย)

ด้านนายวิเชษฐ์ รัฐมนตรีฯกล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์หลายด้านต่อสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางมี สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจมาก คงทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดศรีครึ้นขึ้นเป็นอย่างมากและนำมาซึ่งรายได้และชื่อเสียงมาสู่จังหวัด อีกประการหนึ่งนั่นก็คือการนำเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสอดแทรกไว้ในกิจกรรมด้วย เช่น สถานที่เปิดงาน เป็นอาคารกรีนสโตร์หรืออาคารประหยัดพลังงานของเทสโก้ โลตัส โดยผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมและแผงโซลาร์เซลล์ นอกจากนี้ที่ยังใช้ไบโอดีเซลในการขนส่ง ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงฯให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าโลกเราจะพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ล้ำหน้าเท่าใด แต่สิ่งที่เราควรจะทำควบคู่กันไปในนั้นก็คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลย์กัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ นำเรื่องของการอนุรักษ์ มาผนวกรวมเข้ากับการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนรู้สึกสนุกและเข้าใจถึงประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น” นายวิเชษฐ์ กล่าว

สำหรับบรรยายภาคในช่วงที่มีการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่กับการเก็บคะแนน 4 ฐานหลัก ซึ่งแต่ละฐานสามารถเรียกเสียงฮือฮาจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่แพ้กัน ได้แก่

ฐานที่1 “เจาะภูเขา เทคนิค มิวเซียม” ตั้งอยู่ในเขต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พาหนะโบราณของนักธุรกิจชาวไทย เป็นแหล่งสะสมทั้งเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ รถโดยสาร รถเก๋ง รถการ์ตูนและจักรยานยนต์โบราณ

ที่หาชมได้ยากมากกว่า 1,000 คัน

ฐานที่ 2 เข้าแวะชม “ไร่ปลูกรัก” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ของ อ. บางแพ จ.ราชบุรี ที่มีการทำเกษตรแบบไม่พึ่งพาปุ๋ยวิทยาศาสตร์และไม่ใช้ยาเคมีฆ่าแมลงและศัตรูพืช บนพื้นที่รวม 60 ไร่มี

ฐานที่ 3 ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจไม่แพ้ฐานอื่น ๆ เลยทีเดียว ได้แก่ “ถ้ำ ฮง ไถ่” ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเซรามิชื่อดั้งของ จ.ราชบุรี ตั้งอยู่ในเขต ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี ฐานนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้เข้าชมผลงานเซรามิคสไตล์ต่าง ๆ กันอย่างจุใจ เช่น โอ่งยักษ์แฟนซี มนุษย์ต่างดาว กระถางดอกไม้แฟนซี และที่ขาดเสียไม่ได้คือ “โอ่งมังกร” รุ่นพัฒนาใหม่ ที่สวยงามกว่าโอ่งมังกรที่ใช้ตามบ้านทั่วไป

และฐานที่ 4 “ซินเนอรี วินเทจ ฟาร์ม” ได้ชมและสัมผัสฟาร์มแกะน่ารัก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสวนผึ้ง และเป็นกิจกรรมสุดฮิตไปแล้ว

นอกจากนั้นผู้ร่วมแข่งขันยังได้ชมมินิคอนเสิร์ต ณ พนาลี โฮม แอนด์ แคมป์ปิ้ง จาก “ฟอร์ด” สบชัย ไกรยูรเสน นักร้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่รู้จักกันดี ทั้งแฟนเพลงรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่

อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน โดยผู้สนับสนุนมีดังนี้คือ บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน) บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ทีเอ็มบี จำกัด (มหาชน) ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และ Tesco Lotus